

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 20 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าพบสัมภาษณ์ คณบดี คมส. เพื่อสานความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางซาราห์ สตอริย์ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้เข้าพบและสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองการปกครอง และ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และ ภาคใต้ โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้ ประกอบด้วย อาจารย์ดำรงค์พันธ์ ใจหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น อาจารย์บุญยั้ง ประทุม อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น อาจารย์สุรินทร์ ทองทศ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) อาจารย์วัฒน์ ทยาณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ ร่วมให้การสัมภาษณ์ ซึ่งคณาจารย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครองไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ รวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยในอนาคต โดยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดคมทั้งในระบบสังคมไทยและประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิภาค

นางซาราห์ ระบุว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ลึก รอบด้าน ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากนี้จะเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ของไทย เพื่อพูดคุยหาข้อมูลกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหลักๆ ของประเทศ และ จะนำข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์ และ จัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอให้กับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อดำเนินการด้านสัมพันธ์ไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ม.ราชภัฏนครฯ ขอเชิญนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดเรียงความ
“แผ่นดินของพ่อ บนด้ามขวานทอง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวน
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานการเขียนเรียงความ
เข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง “แผ่นดินของพ่อ บนด้ามขวาน
ทอง” จัดโดยกองทัพอากาศที่ 4 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนใน 14
จังหวัดภาคใต้ สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้และมี
ความเข้าใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเพื่อให้เยาวชนได้รับทราบ
การปฏิบัติงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของกองทัพอากาศที่ 4 ผู้ที่ได้รับการตัดสินจะได้รับรางวัลและ
เกียรติบัตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยม
ตอนปลาย แต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ดังนี้

- รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๗
ละ 3,000 บาท
- รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ๗
ละ 2,000 บาท
- รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล ๗
ละ 1,500 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ๗ ละ 800 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม
2554

ปิยนุช ศรีวิภพ/ข่าว

โปรดตรวจสอบรายชื่อ
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง

สนง.กกต.จว.นศ. แจ้งเตือนประชาชนให้
เตรียมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนถึงวัน
เลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554

พันตำรวจเอกพันธ์ระวี วีระพันธ์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราช แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีการปิดประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่ทำการของส่วน
ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงาน
เทศบาล ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขต
ชุมชน หรือที่เลือกตั้ง เรียบร้อยแล้ว ทุกท่าน
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือนับตั้งแต่วันที่
17 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ส่วนหนังสือแจ้งเจ้า
บ้าน หรือ ส.ส.11 จะส่งไปถึงทุกบ้าน เพื่อแจ้งให้ทราบ
ว่าในบ้านของท่าน ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3
กรกฎาคม 2554 นี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านไม่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการ
ออกให้ ไปแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราช กล่าวย้ำในตอนท้าย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช เรียนเชิญ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย มีคณาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรม





บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ,
พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกัดเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ตรงกับวัน
แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาพูดถึงเรื่อง
“มรณ.นคร ฯ “กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ได้สาธยายเรื่อง “Asia charter” (ปฏิญญาอาเซียน)
ให้อาจารย์ของเราว่า 200 คนที่ศูนย์วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำเอาหลายคน
หนาวๆ ร้อนๆ เมื่อได้ชี้ถึง “ภัยคุกคาม” ที่กำลังก้าวมาถึงภายใน 4 ปีที่จะถึงนี้(คือพ.ศ.2558) ทั้งที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ภัยคุกคามอย่างแรกก็คือการเข้ามาของ “แรงงานระดับกลาง” และ “แรงงานระดับสูง” ที่มา
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ “ใช้ภาษาอังกฤษ” ได้ดีเช่น บัณฑิตจากมาเลเซีย บัณฑิตจากฟิลิปปินส์และ
บัณฑิตจากพม่า เพราะเขาล้วนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าบัณฑิตไทย นี่ยังไม่รวม “บัณฑิตจาก
เวียดนาม” ซึ่งถูกฝึกภาษาอังกฤษแบบเข้มทุกเทอม เขากำลังข้ามเข้ามาแย่งงานในประเทศเรา
เร็วๆ นี้

ภัยคุกคามอย่างที่สอง คือ “คุณภาพของบัณฑิตไทย” ซึ่งนับวันที่จะมีคุณภาพตกต่ำลงทุกปี
เพราะนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ “ใจไม่สู้” ในวิชาที่ยากๆ แต่กลับชอบ “วิชาง่ายได้เกรดสูง” และ “ได้
ปริญญาเร็ว” เพื่อจะได้ใช้ใบปริญญาเพื่อไว้รอด ทั้งๆ ที่แทบไม่มีดีจะรอด ดังเช่นที่ภาคเอกชนเคย
ปรามาส สกอ. ไว้ว่า “บัณฑิตวิศวะไทย ผมรับไว้ทำงานได้เพียง 7 สถาบันเท่านั้น”

ภัยคุกคามอย่างที่สอง คือ “ศักยภาพการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา” ในมหาวิทยาลัย
ไทย ยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะงานวิจัยมีน้อยอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยใน
มาเลเซีย (เช่น ม.ปุตตยาเย) อาจารย์มีงานวิจัยมากกว่าอาจารย์ไทย หากปล่อยให้ภาวการณ์เช่นนี้
ดำรงอยู่ ศักยภาพของอาจารย์อุดมศึกษาก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งๆ ที่ประตูเปิดให้แก่เรา

นับถอยหลังที่ต้องรายงานผลการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2553 ของอาจารย์ที่กำลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้เสนอต่ออธิการบดี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30
มิถุนายน นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2011/DECLARE/FILE/13050_13025_007173800.pdf)

ปิดท้ายพิกัดเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เพียงส่องกระจกก็มองเห็นได้
แต่จิตใจเป็นอย่างไร มีแต่ตนเองเท่านั้น ที่จะมองเห็นและพิถีพิถันกว่า ...มีแต่คนที่รู้จัก
ตัวเอง รู้เท่าทันตัวเองเท่านั้น ที่จะสามารถเอาชนะใจตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิตได้” สวัสดีค่ะ